

DDproperty Show#5 แรงดีไม่มีตก กวาดยอดขาย ทะลุ 100 ล้าน

✘ กำลังซื้อยังคงแรงไม่ตก DDproperty Show ครั้งที่ 5 ปิดฉากลงอย่างสวยหรู กวาดยอดขาย 7 วันกว่า 100 ล้าน ผู้จัดงานมั่นใจตลาดที่อยู่อาศัยอยู่ในช่วงขาขึ้นจริง

ในขณะที่ทำเลฮอตงวดนี้ตกเป็นของโซนวิภาวดี-แยกลาดพร้าว และจอมเทียนในพัทยา หลังโครงการใน 2 ทำเลดังกล่าวกวาดยอดขายรวมกว่า 20 ยูนิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท

DDproperty.com เว็บไซต์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของเมืองไทยเดินทางต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานใน 4 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยการจัดงานสุดยอดที่อยู่อาศัยตรงใจคุณ DDproperty Show ครั้งที่ 5 ไปเมื่อระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว พร้อมนำ 20 โครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ พัทยา และเขาใหญ่มาร่วมงาน

นายณพงศ์ ปานทอง Head of Marketing ของ DDproperty.com ผู้จัดงานดังกล่าวเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้อย่างดีได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมเข้าชมงานกว่า 2,000 ราย โดยในช่วงระหว่างการจัดงาน 7 วันสามารถสร้างยอดขายรวม 40 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 104 ล้านบาท แม้ยอดขายของการจัดงานในครั้งนี้จะไม่สูงเท่ากับการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพที่ยังคงมีอยู่สูงอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากยอดขายที่สามารถทำได้ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่สร้างยอดขายได้สูงสุดในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการ ชิม คอนโด วิภา-ลาดพร้าว ของบริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกวาดยอดขายได้ทั้งหมด 12 ยูนิต รวมมูลค่า 38.6 ล้านบาท เช่นเดียวกับโครงการบุรีธารา รีสอร์ทคอนโด จอมเทียน พัทยา โดยบุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่สร้างยอดขายได้ 12 ยูนิตเช่นกัน คิดเป็นมูลค่ารวม 16.5 ล้านบาท

“โครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเขาใหญ่และพัทยายังคงเป็นที่ต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอทั้งการซื้อแบบเพื่ออยู่อาศัยจริงและเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน” นายณพงศ์ กล่าว

ข่าวอสังหาฯอื่นๆ <http://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ>

อัปเดตข่าวอสังหาฯ ส่งตรงจากเว็บไซต์อสังหาฯ อันดับ 1 ของเมืองไทยฟรี สมัครได้ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท Allproperty Media Co.,Ltd

คุณพัชรี วงศ์มิตรไมตรี โทร. 02-3524888